

## สรุปผลการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๑

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑

### ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP) ประจำปี ๒๕๕๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๒๗ คน จาก ๘๒ ประเทศ สำหรับผู้แทนไทยซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสมพล วณิชพันธ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมเริ่มขึ้นโดยนาย Anders Forsberg ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงความสำคัญของการประชุม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการรัฐสภา และการพัฒนาระบบรัฐสภาให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา แก่บุคลากรในวงงานรัฐสภาและสาธารณชนทั่วไป และการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยกัน พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๑

ในการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภามีหัวข้ออภิปรายดังนี้ กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป การจัดตั้งรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ในยุคที่ไร้ขีดจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเป็นเรื่องสมมุติในระบบรัฐสภาหรือไม่ ประเด็นเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทบทวนรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐแซมเบียตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน การใช้จ่ายเงินเป็นอำนาจต่อรองในรัฐสภา กรณีศึกษาจากคณะกรรมการการของรัฐบาล การส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในรัฐสภา และโครงการยูเวน

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการเลือกประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา รองประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาจำนวน ๒ คน และกรรมการบริหารของสมาคมเลขาธิการรัฐสภาจำนวน ๔ คน โดยประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้แก่ ดร.Hafnaoui Amrani เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งชาติแอลจีเรีย รองประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้แก่ นาย Marc Bose รองเลขาธิการสภาสามัญแคนาดา และ ดร. Jose Pedro Montero เลขาธิการรัฐสภาคนที่สองของอูรุกวัย ส่วนผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ได้แก่ นาย Heiki Sibul เลขาธิการรัฐสภาเอสโตเนีย นาย Shri P.D.T. Achary เลขาธิการโลกสภาของอินเดีย นาย Moussa Moutari เลขาธิการรัฐสภาไนเจอร์ และนาย Sarith Oum เลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา

นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การให้ข้อมูลประชาธิปไตย: การสร้างขีดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลและความรู้ของสมาชิกรัฐสภา” ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดต่อความท้าทายต่างๆ ที่รัฐสภาต้องเผชิญในการที่จะได้รับข้อมูลและความรู้ตามต้องการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของการบริการห้องสมุดและการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาด้านการปฏิบัติที่ดีนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกรัฐสภา เลขานุการรัฐสภา และบุคคลที่มีความรับผิดชอบในส่วนของการบริการห้องสมุดและการวิจัย

ประมวลภาพการประชุมสมัชชาสมาชิกการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๖



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร และคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสมาชิกการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG)





นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร และนายสมพล วัฒนพันธ์ รองเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร  
ลงคะแนนเลือกประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา